

**พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ
ทรงรับการถวายพระเกียรติคุณ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง”
และทรงเปิดการสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์แห่งชาติ**

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงรับการถวายพระเกียรติคุณ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” และทรงเปิดการสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เวลา 11.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงรับการถวายพระเกียรติคุณ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” และทรงเป็นองค์ประธานเปิดการสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง “ปลูกพลังรัก สร้างพลังปัญญา ต้านปัญหาเด็กและเยาวชน” ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมคหกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2551

รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลาภญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ถวายรายงานว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ จึงได้จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาและออกไปประกอบอาชีพจนสร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม มหาวิทยาลัย ฯ จึงเห็นควรประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ จึงได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณนิสิตเก่าเหล่านี้ว่า “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามของสังคมสืบไป

จากการที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและสำเร็จการศึกษา เมื่อปี 2550 ในสาขาวิชาเอกพัฒนาการครอบครัวและเด็ก จากภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ทรงงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ทรงศึกษามาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น การส่งเสริมแม่ การพัฒนาโภชนาการเด็กเล็ก การจัดทำคู่มือการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน การดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงวัย ผู้พิการ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร นับเป็นพระกรุณาธิคุณที่ประทานแก่ประชาชนชาวไทย นอกจากนี้ยังได้ประทานโอกาสให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหนึ่งในหลายหน่วยงานดำเนินโครงการดังกล่าว นับเป็นพระปรีชาญาณที่ได้ทรงปฏิบัติพระภารกิจนานัปการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ขอประทานอนุญาตถวายพระเกียรติคุณ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป

จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อดุลวิทย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายโล่พระเกียรติคุณ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง”

ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ นายกสมาคมคหกรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ถวายรายงานการจัดสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง "ปลูกพลังรักสร้างพลังปัญญา ต้านปัญหาเด็กและเยาวชน" ว่า เนื่องจากปัจจุบันปัญหาเด็กและเยาวชนถึงขั้นวิกฤติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขกันอย่างจริงจังที่จะพัฒนาศักยภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชน จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้น

ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระดำรัสเปิดการสัมมนาวิชาการว่า เด็กและเยาวชนคือ สมาชิกของสังคมที่มีส่วนสำคัญต่อความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของชาติบ้านเมืองในอนาคต แต่ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งประสบกับปัญหา ทั้งปัญหาที่เกิดจากตนเอง เช่น ปัญหาด้านพฤติกรรมด้านอารมณ์และยาเสพติด และปัญหาที่เกิดจากภายนอกที่ถูกการกระทำที่รุนแรงทางร่างกายและจิตใจ ดังนั้นปัญหาเหล่านี้ จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องให้ความสำคัญและร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เจริญพัฒนาไปในทางที่ถูกที่ควร และได้แนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาและช่วยเหลือคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาให้เจริญเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป จากนั้นได้ประทานเข็มเชิดชูเกียรติ โล่เกียรติคุณ และถ้วยรางวัลแก่ นักคหกรรมศาสตร์ดีเด่น ผู้สนับสนุนการจัดสัมมนา และผู้ชนะการประกวดโครงการ ตามลำดับ

ต่อมาเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่ 1 จากเกษตรศาสตร์สู่สายใยรักแห่งครอบครัว ส่วนที่ 2 เป็นแนวคิดเชิงบูรณาการขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่ร่วมถวายงานภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหนึ่งในหลายหน่วยงานที่ได้ร่วมถวายงานโดยเฉพาะด้านวิชาการ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ และส่วนที่ 3 เป็นการแสดงผลงานการประกวดโครงการคหกรรมศาสตร์ เพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2551 โดยเฉพาะโครงการ **"การลอกกาวยใหม่ด้วยเอนไซม์ธรรมชาติ"** ของ น.ส.วรวรรณ รุ่งแสงเจริญทิพย์ และน.ส.ทักษอร แซ่ยั้ง นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี อ.ศรันยา เกษมนุญญากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นโครงการที่ได้ปรับกระบวนการลอกกาวยใหม่ โดยใช้เอนไซม์ธรรมชาติจากมะละกอดิบและน้ำสับปะรดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเดิมใช้สารเคมีที่เป็นต่างทำให้มีน้ำเค็มเหลือทิ้งที่ทำลายสิ่งแวดล้อมดินและน้ำ และยังสามารถปรับเปลี่ยนกรรมวิธีจากที่ใช้อุณหภูมิสูงถึง 95 องศาเซลเซียส มาเป็นวิธีการแช่หมักแทนการใช้ความร้อน จึงไม่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น และยังเป็นแนวทางในการสนับสนุนการผลิตไหมอินทรีย์ของประเทศไทย ออกจำหน่ายสู่ตลาดโลกในอนาคตด้วย

ผลการประกวดโครงการนวัตกรรมศาสตร์ เพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2551

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โครงการ เรื่อง " การทำผลิตภัณฑ์ น้ำยาล้างจานจากเปลือกมะนาว " ได้รับรางวัล เงินสด 8,000 บาท พร้อมด้วยรางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตธำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โครงการ " ปลุกต้นไม้คลายร้อน " ได้รับรางวัล เงินสด 6,000 บาท พร้อมด้วยรางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โครงการ เรื่อง " ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งบ้านจากกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ " ได้รับรางวัล เงินสด 4,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โครงการ เรื่อง " การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการประกอบอาหาร ด้วยวัสดุธรรมชาติ " ได้รับรางวัล เงินสด 9,000 บาท พร้อมด้วยรางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรรคคุณ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โครงการ เรื่อง " แก๊สหุงต้มจากธรรมชาติ " ได้รับรางวัลเงินสด 7,000 บาท พร้อมด้วยรางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย โรงเรียนทับปุดวิทยา อ.เมือง จ.พังงา โครงการ เรื่อง " การผลิตกระสอบใบเตยใส่ข้าวสวย แทนถุงพลาสติก " ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / ปริญญาตรี

รางวัลชนะเลิศ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการเรื่อง "การลอกกาวยไหมด้วยเอนไซม์ธรรมชาติ " ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมด้วยรางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการเรื่อง " การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าฝ้ายช่วยลดภาวะโลกร้อน " ได้รับรางวัลเงินสด 8,000 บาท พร้อมด้วยรางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการเรื่อง " การใช้ใยบัวรองในถุงมือจับของร้อนแทนใยโพลีเอสเตอร์ " ได้รับรางวัลเงินสด 6,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

4. กลุ่มประชาชน ไม่มีผู้ได้รับรางวัล